

ข่าวความเคลื่อนไหวประเด็น Brexit

อียูเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลา Brexit จาก 29 มีนาคม ออกไป



ข้อเท็จจริงข่าว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายกรัฐมนตรี เทราซา เมย์ ได้มีถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแผนการดำเนินการเรื่อง Brexit โดยมุ่งหวังว่า สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกอียู พร้อมความตกลง (The EU Withdrawal Agreement) และเน้นถึงความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐสภาเพื่อที่จะผลักดันให้ความตกลงฯ ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา

ในถ้อยแถลงดังกล่าว นายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวว่า เป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว นับตั้งแต่ผลการลงมติการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป (EU Referendum) โดยสมาชิกรัฐสภายังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันในแนวทางการดำเนินการ Brexit จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้สหราชอาณาจักรไม่สามารถออกจากสมาชิกอียู พร้อมด้วยความตกลงฯ ได้ตามกำหนดเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือวันที่ 29 มีนาคม 2562 ในขณะเดียวกันประชาชน ก็เริ่มเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ Brexit และต้องการให้มีข้อยุติ รวมถึงต้องการให้สมาชิกรัฐสภามีการถกเถียงในประเด็นที่สำคัญอื่นๆ ของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข นอกจากประเด็น Brexit

นายกรัฐมนตรี ฯ ได้มีหนังสือถึง Donald Tusk ประธานคณะมนตรียุโรป เพื่อขอให้อียูพิจารณาการขอขยายระยะเวลากระบวนการ Brexit จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาของสหราชอาณาจักรได้มีเวลาในการตัดสินใจว่า (1) ต้องการออกจากการเป็นสมาชิกอียูพร้อมด้วยความตกลงฯ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผลการลงประชามติ โดยมีอำนาจในการควบคุมด้านงบประมาณ ด้านพรมแดน ในขณะเดียวกันปกป้องการจ้างงาน และความมั่นคงของประเทศ หรือ (2) ต้องการออกจากอียูโดยปราศจากความตกลงฯ หรือ (3) ไม่ต้องการออกจากการเป็นสมาชิกอียู ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของประชาชนต่อนักการเมืองและระบบประชาธิปไตยของประเทศ

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749
e-Mail :
info@thaitradelondon.com

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 อียูได้เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการออกจากอียูของสหราชอาณาจักร ตามที่รัฐบาลอังกฤษได้เสนอ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ (1) ให้มีการขยายเวลาจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในกรณีที่รัฐสภาอังกฤษให้ความเห็นชอบร่างความตกลง The EU Withdrawal Agreement ซึ่งรัฐบาลมีกำหนดจะเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว เป็นครั้งที่ 3 ภายในสัปดาห์หน้า และ (2) หากรัฐสภาอังกฤษไม่ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฯ ดังกล่าว อียูจะให้มีการขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 ซึ่งอาจส่งผลให้สหราชอาณาจักรมีความเสี่ยงที่จะออกจากอียูโดยไม่มีข้อตกลง หรืออาจต้องเสนอแผนทางเลือกอื่นๆ ต่อไป และหากมีการขยายระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้น จะส่งผลให้สหราชอาณาจักรต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป เนื่องจากสหราชอาณาจักรยังคงสถานะการเป็นสมาชิกหนึ่งของอียู

ที่มา: www.gov.uk , BBC News

ข้อคิดเห็นของ สศต.

นายกรัฐมนตรี เทราซา เมย์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ร่างความตกลง the Withdrawal Agreement ที่ได้เจรจากับ EU ผ่านความความเห็นจากรัฐสภา ซึ่งมีกำหนดที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฯ เป็นครั้งที่ 3 ภายในสัปดาห์หน้า แม้ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร นาย John Bercow ได้ออกมากล่าวว่า ร่างความตกลงฯ ของรัฐบาลที่จะเสนอนั้น ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี เทราซา เมย์ ยังคงเผชิญแรงกดดันในรัฐสภาทั้งจากพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งมีแนวคิดในประเด็น Brexit ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายสำหรับรัฐบาลในการโน้มน้าวสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าว ภายในสัปดาห์หน้า

สรุปโดย สศต. ลอนดอน